
"บุญรักษ์"แจงเกณฑ์รับนักเรียนใหม่ยังไม่ยุติ
นำเสนอเมื่อ : 17 ก.ค. 2561

"บุญรักษ์"ชี้เกณฑ์รับนักเรียนยังไม่เรียบร้อย รับเด้กพื้นที่บริการ 100% เป็นแค่แนวคิดหนึ่ง
ต้องฟังความเห็นอีก

วันนี้(17 ก.ค.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
กล่าวถึงกรณีการปรับหลักเกณฑ์การรับนักเรียน โดยจะให้มีการรับเด็กในพื้นที่บริการ 100% ว่า
เรื่องดังกล่าวเป็นแนวคิดหนึ่งและอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็น โดยหลักการ คือ
เพื่อลดการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนต่อลง โดยโรงเรียนทั่วไปควรให้รับเด็กในพื้นที่บริการ 100%
แต่ในโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงหรือโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนเฉพาะทางก็อาจต้องมีวิธีการอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งต้องพิจารณาว่า โรงเรียนแต่ละประเภทควรกำหนดเขตพื้นที่บริการในลักษณะใด
อย่างไรก็ตามยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในอนาคตจะต้องกระจายอำนาจในการรับเด็กเข้าเรียน
ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของจังหวัดและโรงเรียนเป็นผู้ดูแล ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จะเป็นเพียงผู้กำหนดนโยบาย

“อย่างไรก็ตามแนวทางการรับนักเรียนใหม่ จะต้องสอบถามความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอให้
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) พิจารณา
และที่สำคัญจะต้องเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ให้ความเห็นชอบ
ซึ่งถ้าสามารถจัดทำรายละเอียดได้ทันภายในเดือนธันวาคม ก็จะได้เริ่มใช้ในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
แต่ถ้าไม่ทัน ก็จัดทำรายละเอียดไว้ใช้ในปีถัดไป แต่ขอย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม
ก่อนจะนำมาใช้จะต้องมีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้วย”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว
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